



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง สอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ปูนซีเมนต์ยาแนว และปูนซีเมนต์ผสม
เลขที่ สกก.๑๒/สช.๑๕/๒๕๕๘

กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตาม มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕, ปูนซีเมนต์ยาแนว ตาม มอก. ๑๓๓-๒๕๑๘ และปูนซีเมนต์ผสม ตาม มอก.๘๐-๒๕๕๐ จำนวน ๓ รายการ ตามรายละเอียดตามใบเสนอราคาที่แนบ เพื่อใช้งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรมชลประทาน วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นของสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ณ. หน่วยพัสดุ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ณ หน่วยพัสดุ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๕๕๗-๑๐๖๖ ในวันและเวลาราชการหรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทาน (<http://procurement.rid.go.th>) โดยตรงหรือผ่าน (www.gprocurement.go.th)

การสอบราคาครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ กรมชลประทานสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการสอบราคา หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และในกรณีผู้เสนอราคาซึ่ง กรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ราชการกำหนด กรมจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่าความเสียหายกรณีผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทำสัญญาแล้ว ไม่มาทำสัญญา อันส่งผลให้ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคาอื่นในราคาที่สูงกว่าเป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น ผู้ที่ทำงานตามระเบียบของทางราชการด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘



(นายวรพจน์ เพชรนรชาติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๒

กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน